



ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

เรื่อง นโยบายไม่รับ-ไม่ให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเป็นสถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การดำเนินงานของสถาบันยึดพระบรมราชาบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชโอรสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนและนักศึกษาเป็นพลเมืองดี ขยันทำงาน มีจิตอาสา มีระเบียบวินัย และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก

สถาบันขับเคลื่อนองค์กรด้วยการบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบัน นักเรียนและนักศึกษา ได้กำหนดค่านิยม คือ “รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำความรู้ สู้งานหนัก” พร้อมแสดงเจตจำนงเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน อันจะทำให้ประชาชนเกิดความศรัทธา ไว้วางใจ โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้

๑. ในกรณีเป็นการรับหรือการให้ของขวัญและของกำนัลที่เป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในเทศกาลวันสำคัญ ในโอกาสการต้อนรับ การแสดงความยินดี แสดงความขอบคุณ แสดงความเสียใจ รวมถึงการรับหรือให้ตามจารีตประเพณีอันดีงาม ตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมอย่างเคร่งครัด ส่วนงาน/หน่วยงาน หรือบุคลากร อาจแสดงความปรารถนาดีดังกล่าวโดยวิธีการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือการอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์แทน เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลยพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้ สถาบันขออน้อมรับการแสดงความยินดี ความปรารถนาดี และไมตรีจิตของผู้มอบบุคคลภายนอก ผู้มาติดต่อสถาบันทุกท่าน และยินดีทำหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนต่อไป


๒. หากมีความจำเป็นจะต้องรับหรือให้ของขวัญในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เพื่อแสดงน้ำใจไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ขอให้พิจารณาเจตนาของผู้รับและผู้ให้ว่ามีใช่เพื่อหวังผลประโยชน์ที่เอื้อต่อองค์กรหรือส่วนตัว และของขวัญนั้นมีมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท หากไม่เป็นไปตามกรณีดังกล่าวให้รายงานต่ออธิการบดีเพื่อสถาบันจะดำเนินการตามควรแก่กรณี

๓. หากมีการจัดงานเลี้ยงปีใหม่ ขอให้เป็นไปเพื่อสร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคี และขวัญกำลังใจในหมู่คณะ ขอให้เป็นไปด้วยความเรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม

/จึงประกาศ...

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาทุกคนถือปฏิบัติ
ตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ)

อธิการบดี